



11.รายการระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างกันโดยทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ยอดคงเหลือ (บาท)		คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ณ สิ้นปี 2551	งวด 6 เดือน ปี 2552	ณ 31 ธ.ค. 2551	ณ 30 มิ.ย. 2552		
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตุรงค์	ผู้ถือหุ้นและ กรรมการร่วมกัน	ค่าเช่าสำนักงาน บริการทั่วไป	3,000,000	846,000	-	-	บริษัทได้เช่าอาคารเลขที่ 100 หมู่ 3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดทำสัญญาเช่าใหม่ โดยปรับอัตราค่าเช่าเป็นเดือนละ 141,000 บาท ซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ บริษัท เค.ที.แอฟโพรซัล จำกัด บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป ได้แก่ การรับวางบิลและเก็บค่าใช้จ่ายแทนโดยคิดค่าบริการเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันโดยที่เกียรตินา ไม่เสียเปรียบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปรับอัตราค่าเช่าใหม่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค่าบริการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
นายเกียรติชัย มนต์เสริญสรณ์	กรรมการและ ผู้ถือหุ้นบริษัท	ค่าประกันวงเงิน เบิกเกินบัญชี ค่าประกันวงเงิน สินเชื่อ ค่าประกันสัญญา เช่ารถขนส่ง ค่าประกันสัญญา ดำเนินงาน	8,500,000	8,500,000	-	-	นายเกียรติชัย มนต์เสริญสรณ์ ทำการค้ำประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัท โดยมีได้รับคำตอบแทนแต่อย่างใด นายเกียรติชัย มนต์เสริญสรณ์ ร่วมกับ บจ.สยามฟอสเฟต อินดัสทรี ใช้สินทรัพย์ส่วนบุคคล ในการค้ำประกันสัญญาดำเนินงานให้กับบริษัท สำหรับความเสียหายไม่เกิน 30 ล้านบาท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นการค้ำประกันสัญญาดำเนินงานเกี่ยวกับการค้ำประกันโดย บจ. สยามฟอสเฟต อินดัสทรี	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค้ำประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและทำให้บริษัทได้ประโยชน์ เนื่องจากผู้ค้ำประกันมิได้คิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันแต่อย่างใด



บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ยอดคงเหลือ (บาท)		คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ณ สิ้นปี 2551	งวด 6 เดือน ปี 2552	ณ 31 ธ.ค. 2551	ณ 30 มิ.ย. 2552		
		เช่าที่ดินสำหรับ จอดรถ	-	82,800	-	-	บริษัทได้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเดือนละ 13,800 บาท ซึ่งเป็นราคาเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ บริษัท เค.ที.แอฟไพร์ซัล จำกัด	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค่าเช่าที่ดินดังกล่าวมีความสมเหตุ เนื่องจากเป็นราคายุติธรรมและประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
บริษัท สยามฟอสเฟต อินดัสทรี จำกัด	กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกัน	ค้าประกันสัญญา ดำเนินงาน	-	-	-	-	บจ. สยามฟอสเฟต อินดัสทรี ร่วมกับนายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ ใช้สินทรัพย์ส่วนบุคคลในการค้าประกัน สัญญาดำเนินงานให้กับบริษัท สำหรับความเสียหาย ไม่เกิน 30 ล้านบาท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นการค้าประกันสัญญาดำเนินงานเดียวกับการค้า ประกันโดยนายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ บริษัทให้บริการธุรการทั่วไป ได้แก่ การรับวางบิลและ เก็บค่าใช้จ่ายแทนโดยคิดค่าบริการเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกัน โดยที่ เกียรตินาไม่ เสียเปรียบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ ค้า ประกัน ดัง ก ล่า ว มี ความ สมเหตุสมผลและทำให้บริษัทได้ประโยชน์ เนื่องจากผู้ค้าประกันมิได้คิดค่าตอบแทนในการค้าประกันแต่อย่างใด
		บริการธุรจกัทั่วไป	-	30,000	-	-		คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ ค่าบริการ ดัง ก ล่า ว มี ความ สมเหตุสมผล
บริษัท ซีคอร์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ("SECOR")	เป็นบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับ บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล เรส ปอนซ์ คอร์ ปอเรชั่น ("IRC") (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท เอสอี เอส เคม จำกัด	ให้บริการบริหาร จัดการใน บริษัท เอสอีเอส เคม จำกัด	153,000 (มูลค่าตาม สัดส่วน)	153,000 (มูลค่าตาม สัดส่วน)	153,000 -	306,000	เป็นค่าบริการจัดการตามสัญญาว่าจ้าง กับ IRC โดย ที่ SECOR เป็นบริษัทในเครือของ IRC เดือนละ 50,000 บาท (รวม VAT)	คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการ ระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการ ขายหุ้นทั้งหมดใน เอสอีเอส เคม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ให้กับ SEACOR ซึ่งเป็น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ IRC แต่ไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับเกียรตินา ขนส่ง
		ให้บริการ เอสอี เอส เคม จำกัด เช่าสำนักงานและ โกดังสินค้า	35,128 (มูลค่าตาม สัดส่วน)	56,304 (มูลค่าตาม สัดส่วน)	35,128	91,432	SES Chem จ่ายค่าเช่าให้กับ SECOR ได้แก่ ○ ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ซึ่งมีลักษณะเป็น การแบ่งเช่าจาก SEACOR ซึ่งเป็นผู้เช่าหลักโดยมี ค่าเช่าเดือนละ 6,700 บาท ○ ค่าเช่าโกดังเก็บสินค้าจาก SEACOR ที่อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเก็บอุปกรณ์ โดยมีค่าเช่า เดือนละ 9,560 บาท ○ ค่าเช่าพื้นที่จอดรถจาก SEACOR โดยมีค่าเช่า เดือนละ 2,140 บาท (รวม VAT)	คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการ ระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการ ขายหุ้นทั้งหมดใน เอสอีเอส เคม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ให้กับ SEACOR ซึ่งเป็น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ IRC แต่ไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับเกียรตินา ขนส่ง



11.2 รายการระหว่างกันที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ยอดคงเหลือ (บาท)		คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			2551	งวด 6 เดือน ปี 2552	ณ 31 ธ.ค. 2551	ณ 30 มิ.ย. 2552		
บริษัท สยามฟอสเฟต อินดัสทรี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ขายกรดฟอสฟอริก (ลูกหนี้การค้า)	49,658,712	-	-	-	ในอดีตบริษัทดำเนินการนำเข้าและจำหน่ายกรดฟอสฟอริกให้กับ บจ. สยามฟอสเฟต อินดัสทรี อย่างไรก็ตามบริษัทได้หยุดการทำธุรกรรมดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 และรายการนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับบริษัทในการยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากมิใช่การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 วันที่ 17 สิงหาคม 2552 รับทราบเรื่อง บจ. เคมทรานส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ขายรถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้อ Hino จำนวน 1 คัน ให้กับ บจ. สยามฟอสเฟต อินดัสทรี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน เนื่องจากรถคันดังกล่าวไม่นำออกมาใช้งานเป็นเวลานานแล้ว โดยมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เท่ากับ 126,000.85 บาท และมูลค่าขายเท่ากับ 380,000 บาท (รวม VAT) อ้างอิงจากราคาตลาด ทั้งนี้ คุณเกียรติชัยและคุณสุจิตรา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ออกเสียงในการประชุม



11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีใช้กรณีทางการค้าปกติ จะต้องมีการนำเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

สำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีทางการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจำหน่ายสินค้า เป็นต้น บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และเป็นราคาตลาด โดยบริษัทจะดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติในหลักการเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ และจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวทุกไตรมาส

11.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทนของรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)